

**CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TRAO QUÀ TẾT CHO ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH...**

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công (cơ sở 2, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư).



Các đồng chí: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà tết cho người nghèo huyện Vũ Thư.



Các đồng chí: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho người nghèo huyện Kiến Xương.



Các đồng chí: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH Dragon Textiles 2.



Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà tết cho Chủ tịch Quốc hội cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH Innoflow Vina.

Buổi sáng, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao 200 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vũ Thư. Sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng chí đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Thái Bình, huyện Vũ Thư thời gian qua đã quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp linh hoạt phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2023, Thái Bình nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong cả nước. Địa phương cũng rất quan tâm dành ngân sách, đồng thời vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp chăm lo tết cho người dân, bảo đảm tất cả gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn đều có quà tết. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh và huyện Vũ Thư tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng và quan tâm dành các nguồn lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; mong bà con tiếp tục hăng say lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc tết tại Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hùng - một trong những doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đặc biệt là hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí ghi nhận, biểu dương những kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu sản phẩm, nhất là đưa các sản phẩm xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới, chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời mong muốn doanh nghiệp

tiếp tục ứng dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo thêm việc làm cho người lao động. Cùng với đó, Công ty tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội.

Đến thăm, động viên và tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công (cơ sở 2, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư), đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh của các thương bệnh binh, gia đình chính sách tâm đầu tư, chăm lo cả về vật chất và tinh thần giúp các thương bệnh binh có cuộc sống tốt hơn. Đồng chí chúc các thương bệnh binh mới mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an; đề nghị tỉnh Thái Bình, Trung tâm tiếp tục quan tâm đầu tư, chăm lo cả về vật chất và tinh thần giúp các thương bệnh binh có cuộc sống tốt hơn.

Tại huyện Quỳnh Phụ, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm, tặng 200 suất quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH Dragon Textiles 2. Đồng chí chúc mừng doanh nghiệp vừa đưa vào hoạt động nhà máy sợi công nghệ cao, vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng; đề nghị Công ty duy trì sản xuất thật tốt, tạo việc làm cho nhiều lao động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và người sử dụng lao động tích cực chăm lo, hỗ trợ kịp thời đời sống, chính sách, bảo đảm quyền lợi cho đoàn viên, người lao động. Công nhân lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ kỹ thuật, hướng ứng các phong

trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và của tỉnh.

Buổi chiều, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao 500 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Kiến Xương. Đồng chí đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền huyện trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cho đối tượng chính sách, người nghèo, bảo đảm ai cũng được tặng quà dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đồng chí chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an cho các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên thi đua lao động sản xuất để nâng cao đời sống, thu nhập.

Đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Sen, thôn Trung Hòa, xã Vũ Vinh (Vũ Thư), đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời thăm hỏi, động viên và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh thầm lặng nhưng rất đỗi vĩ đại của mẹ Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ấn cảm thắm hỏi sức khỏe, cuộc sống hàng ngày, đồng chí kính chúc mẹ Đỗ Thị Sen luôn mạnh khỏe, tiếp tục động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, tích cực thi đua học tập, lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương phát triển. Đồng chí mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình, huyện Vũ Thư quan tâm thực hiện tốt hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, người có công với cách mạng, góp phần nhân lên truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp của dân tộc.

\* Chiều ngày 30/1, tại Công ty TNHH Innoflow Vina (cụm công nhân nghiệp Đò Lương), đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự chương trình "Tết sum vầy - xuân chia sẻ" do Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức và trao quà tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của huyện Đông Hưng. Cùng dự có đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh.

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Đông Hưng đã trao 150 suất quà tết, gồm 50 suất quà của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và 100 suất quà của Tỉnh ủy cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của các công đoàn cơ sở huyện Đông Hưng.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu nhấn mạnh: Phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, cứ mỗi dịp tết đến xuân về, Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành luôn quan tâm chăm lo đời sống cho hộ nghèo, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền của Tổ quốc. Đồng thời, triển khai và thực hiện nhiều hoạt động chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và công nhân lao động. Đồng chí ghi nhận những đóng góp của đội ngũ công nhân, người lao động với sự phát triển của doanh nghiệp, của địa phương nói riêng, của tỉnh nói chung; đồng thời mong muốn đội ngũ công nhân, người lao động tiếp tục đồng hành, đồng thuận, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, nhất là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo". Đồng chí yêu cầu các doanh nghiệp, cấp ủy, chính quyền các cấp và huyện Đông Hưng tiếp tục quan tâm chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người

lao động có hoàn cảnh khó khăn bảo đảm "không để ai bị bỏ lại phía sau", ai cũng có tết no ấm, đủ đầy.

\* Chiều ngày 30/1, đồng chí chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quà tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tiên Hải và Vũ Thư.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed, lãnh đạo huyện Tiên Hải và Vũ Thư đã trao tặng 200 suất quà tết tới các hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn hai xã Nam Phú (Tiên Hải) và Tân Hòa (Vũ Thư).

Tại buổi trao quà, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời thăm hỏi sức khỏe, chúc mừng năm mới tới các gia đình, chúc nhân dân vui xuân đón tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với tươi, an toàn, lành mạnh; mong muốn bà con vượt qua mọi khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Đồng thời, đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền xã Nam Phú và Tân Hòa.

**Nhân dịp này, các cơ quan, đơn vị tổ chức trao quà cho đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn.**

\* Báo Thái Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Xương tổ chức chương trình trao quà tết cho người khuyết tật, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, 50 suất quà tết đã được lãnh đạo Báo Thái Bình, Huyện ủy Kiến Xương, Hội Chữ thập đỏ huyện trao cho người khuyết tật,

trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn của 12 xã, thị trấn và 2 trường học trên địa bàn huyện.

\* Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức trao quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại một số cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Lãnh đạo BHXH tỉnh đã trao 9 suất quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình, Bệnh viện Nhi Thái Bình và Bệnh viện Lão khoa Phước Hải.

Trong dịp này, BHXH tỉnh tổ chức trao 30 suất quà cho 30 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh.

\* Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Sản xuất hàng tiêu thụ Chi nhánh Thái Bình tổ chức trao quà cho 70 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh khuyết tật xã Đông Dương, Đông Quan (Đông Hưng), xã Tân Học (Thái Thụy), xã Vũ Văn (Vũ Thư).

Cũng nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hội khuyến học các huyện, thành phố đã trao tặng trên 3.000 suất quà với tổng trị giá trên 740 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

\* Hội Doanh nghiệp huyện Đông Hưng tổ chức trao quà tết cho người cao tuổi, hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phong Châu.

130 người cao tuổi, hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của xã Phong Châu được các doanh nghiệp thành viên của Hội Doanh nghiệp huyện trao quà tết.

Dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hội Doanh nghiệp huyện Đông Hưng đã huy động các nguồn lực gồm tiền mặt và quà, tổ chức trao trên 2.300 suất cho người cao tuổi, hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong toàn huyện.

**XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CAO ĐIỂM...**

(Tiếp theo trang 1)

173/175 tàu cá được cấp giấy chứng nhận theo quy định, đạt 98,85%; 100% tàu cá có chiều dài từ 12m trở lên được kiểm tra, cấp chứng nhận an toàn kỹ thuật. 173/175 tàu cá đang hoạt động đã lắp thiết bị giám sát hành trình. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chia sẻ 19 tài khoản theo dõi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để chủ động theo dõi, giám sát hoạt động tàu cá và phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi tàu cá có sự cố trên biển. Đến nay, Thái Bình chưa phát hiện tàu cá, ngư dân của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc bị các lực lượng chức năng của nước ngoài bắt giữ. Trên cơ sở một số tồn tại, hạn chế của tỉnh trong

công tác chống khai thác IUU được đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ ra tại buổi làm việc với UBND tỉnh ngày 17/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh đã đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, trong đó tham mưu UBND tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra công tác thực hiện chống khai thác IUU của các địa phương; xây dựng kế hoạch cao điểm chống khai thác IUU đến tháng 4/2024.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung phân tích những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ ra; làm rõ trách nhiệm các đơn vị đồng thời

để xuất giải pháp khắc phục.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo của tỉnh về chống khai thác IUU yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra công tác thực hiện chống khai thác IUU tại các địa phương, ban hành kế hoạch cao điểm chống khai thác IUU đến tháng 4/2024 trong đó xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị, địa phương; tổ chức quản lý chặt chẽ tàu cá (đăng ký, cấp giấy phép khai thác...); hướng dẫn tổ chức quản lý cảng cá thực hiện việc thu nhật ký, báo cáo khai thác, truy xuất nguồn gốc khai thác theo quy định; thường xuyên tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm IUU. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm 100% tàu cá xuất, nhập cảng cá đủ thủ tục giấy tờ, trang thiết

bị, đặc biệt là thiết bị giám sát hành trình phải hoạt động liên tục theo quy định. Hai huyện Tiên Hải, Thái Thụy phối hợp với các đồn biên phòng kiên quyết không cho xuất, nhập cảng cá đối với tàu cá vi phạm khai thác IUU; chỉ đạo tổ chức quản lý cảng cá quản lý chặt chẽ tàu cá ra, vào cảng, thông báo các vi phạm về IUU để Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá xử lý vi phạm theo quy định. Huyện Thái Thụy khẩn trương triển khai thực hiện các bước của dự án nạo vét luồng vào cảng cá, khu vực cảng cá và một số công trình trên cảng cá Tân Sơn để sớm trình cấp có thẩm quyền công bố mở cảng; trong thời gian chưa công bố mở cảng chỉ đạo tổ chức quản lý cảng cá thực hiện các nhiệm vụ giám sát sản lượng khai thác, thu nhật ký, báo cáo khai thác trên địa bàn quản lý bảo đảm việc truy xuất nguồn gốc theo quy định.

**THÀNH PHỐ THÁI BÌNH...**

(Tiếp theo trang 1)

phát huy sức trẻ, sức khỏe để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân với đất nước. Qua đó góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố đã trao quà cho các tân binh. Đây là một trong những hoạt động bảo đảm tinh thần tốt chính sách hậu phương quân đội, đồng viên thanh niên hàng hải lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.